
Fundargerð Nemendaráðs ÖSE 
Miðvikudagur 4. janúar 2023 
 
Mætt voru: 
Kennarar: Ragnheiður og Anna Pála 
8.bekkur: Arna Kristín, Bergur, Patt og Agla 
9.bekkur: Embla, Hugrún, Danijela, Aðalheiður, Elisabeth. 
10.bekkur: Tómas, Arnaldur, Auður Ninja og Margrét. 
Málefni fundar: 

• Fundur settur 12:00. 
• Rætt var um alltnemabakpokadag og tekin var ákvörðun að hafa þann dag 13. janúar. 

o Ninja og Auður gera instagramauglýsingu. 
o Agla og Arna gera auglýsingu fyrir skjáinn í álmunni.  
o Rest tekur upp stutt myndbönd þar sem þeir nota eitthvað annað en 

skólatösku. 
• Rætt var áfram um sjoppu í mötuneytinu. Ákveðið að geyma þessa umræðu þar til í 

næstu viku þar sem það er ekki á hreinu hvort Helga var búin að senda póst á 
kokkinn og stjórnendur.  

• Umræða um afþreyingu í unglingaálmu tekin aftur og umræða um tíðavörur á salerni. 
Tómas og Auður ætla að skrifa bréf til stjórnenda.  

• Tómas sá um hópefli í lok fundar.  
• Ninja og Auður búa til TikTok reikning nemendaráðsins sem er skemmtilegt fyrir ráðið 

og nemendur.  
• Rætt var um tónlist í frímínútum. Öllum finnst hafa tekist vel til og tónlistin hafa góð 

áhrif í álmunni.  
• Fundi slitið: 13:01 

Framundan:  
• Árshjólið. 
• Vinna með fyrirmyndir. 
• Sjoppa í matsal (sjá síðustu fundargerð).  
• Foosball borð og önnur afþreying. 
• Fara yfir svarpóst frá stjórnendum. 
• Ninja og Auður sjá um hópefli 11. jan. 

   
 

Fundarritari: Margrét  
 


